



คำสดุดีเกียรติคุณ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔



พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาในโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๑ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๑๒ จนสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ และเริ่มต้นรับราชการประจำศูนย์การทหารราบเป็นหน่วยงานแรก หลังเข้ารับราชการทหารได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ๆ หลายหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๑๑ ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย



เหล่าทหารราบ หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๕๒ หลักสูตรเสนาธิการทหารบก จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรกระทรวงกลาโหมจากสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตามลำดับ

ตลอดระยะเวลาที่รับราชการทหาร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ดำรงตำแหน่ง สำคัญๆ หลายวาระ ได้แก่ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๔๑-๒๕๔๕) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๔๕-๒๕๔๖)

ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๔ ของประเทศไทย นอกจากการดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งในทางการเมืองการทหารและในทางการเมืองแล้ว เกียรติประวัติอันสำคัญยิ่ง ได้แก่ การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จวบจนปัจจุบัน

ผลงานในด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารงานภาครัฐประจักษ์ชัดในคราวที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙๔-๒๕๕๑ ในด้านนิติบัญญัติรัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้จัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน มีประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้

ในด้านการบริหารแผ่นดิน รัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มีการบริหารราชการโดยการแต่งตั้งอดีตข้าราชการมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินไปอย่างราบรื่น ทั้งยังมีนโยบายในการส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย การปลูกฝังจิตสำนึกของประชาธิปไตย การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในด้านการบริหารด้านเศรษฐกิจได้ใช้แนวทางการพัฒนาเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับฐานราก

เกียรติประวัติในด้านการศึกษา ด้านการรับราชการทหาร และด้านการบริหารงานภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความรักชาติ

ความมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำที่ประสานความเด็ดขาดและความมีธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งอันสำคัญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลย่อมเป็นเครื่องหมายประจักษ์ชัดว่า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นบุคคลอันควรแก่การสดุดีเกียรติ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามสืบไป